

XÂY DỰNG CHI BỘ,

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ‘BỐN TỐT’

**HÀ TÂY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  
VIỆC PHÂN CÔNG ĐẢNG VIÊN BÁM SÁT ĐỒNG  
RUỘNG VÀ PHỤ TRÁCH CÁC GIA ĐÌNH**

*Trần Hữu Trọng*

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tây

Bước vào vụ mùa năm 1966, theo chỉ thị của Tỉnh uỷ Hà Tây, tất cả các đảng bộ ở cơ sở nông thôn trong tỉnh chúng tôi đã sôi nổi học tập kinh nghiệm của chi bộ hợp tác xã Đào Nguyên (Hoài Đức) về việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, tăng cường năng lực lãnh đạo tập thể, tác phong chỉ đạo tại chỗ của đảng bộ cơ sở, thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” và giành vụ mùa thắng lợi.

Qua học tập, do thấy được ý nghĩa và tác dụng của việc làm trên, ngót một vạn đảng viên của 250 đảng bộ xã ở Hà Tây đã tự nguyện cầm thể nhận chăm sóc trên 14.700 héc-ta lúa mùa và phụ trách tám vạn gia đình quần chúng. Việc làm này đã có tác động mạnh đến phong trào quần chúng trong tỉnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lúa mùa năm 1966 và vận động quần chúng chấp hành tốt các chủ trương của đảng bộ.

Do biết tổ chức đảng viên “bám sát đồng ruộng” và biết phát động một khí thế sản xuất chống Mỹ, cứu nước trong quân chúng, nên năng suất lúa mùa năm 1966 của các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Quốc Oai, thị xã Hà Đông... đều tăng. Có huyện tăng khá nhanh như Thanh Oai. Nhiều đảng viên đã vận động được nhiều gia đình thực hành tiết kiệm, góp phần làm tốt nghĩa vụ lương thực và bán thực phẩm cho Nhà nước. Đảng bộ và xã Hoà Xá đã phân công đảng viên nắm vững từng hộ quân chúng, phát động phong trào thi đua của xã viên, nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch dệt vải màn trong năm và đạt năng suất lúa mùa cao nhất từ trước đến nay.

\*

\*\*

Bước vào vụ đông-xuân năm nay. Tỉnh uỷ Hà Tây đã tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra phương pháp nhằm phát huy và nâng cao chất lượng việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình.

Qua tình hình thực tế của Hà-tây, đề đạt mục đích trên, Tỉnh uỷ chúng tôi thấy cần phải làm cho các cấp uỷ bên dưới và đảng viên nông thôn nhận rõ hơn nữa mấy vấn đề sau đây:

*Trước hết*, cần thấy rõ việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình là sự thể hiện cụ thể những yêu cầu của cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” ở nông thôn.

Trong vụ mùa 1966, do nhận thức đúng đắn quan hệ giữa việc phân công đảng viên nói trên và cuộc vận động xây dựng chi bộ “bốn tốt”, nhiều chi bộ đã thoát khỏi tình trạng lúng túng, biết đưa đảng viên vào trong các hoạt động cách mạng thực tế của hợp tác xã, rèn luyện và nâng cao trình độ mọi mặt của họ, giúp họ phấn đấu trở thành những đảng viên “bốn tốt”. Một số đảng bộ yếu, một số đảng viên kém đã trở thành khá hoặc đạt tiêu chuẩn “bốn tốt”, như Lũng Kênh, Vạn Thái... công tác xây dựng đảng ở nhiều nơi đã gắn chặt với sản xuất và chiến đấu. Nhiều đảng

bộ vừa được mùa lúa, vừa “được mùa” phát triển Đảng, như Thanh Mai, Phương Tú, Đan Phượng, Hoa Sơn, Đại Nghĩa...

Do phân công công tác cho đảng viên được cụ thể, trách nhiệm của từng đồng chí được xác định rõ ràng, nên chi bộ quản lý đảng viên được chặt chẽ hơn. Trong sinh hoạt của chi bộ, tổ đảng, căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của từng người, của đảng viên đã phát huy mạnh mẽ tinh thần làm chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, giúp nhau uốn nắn khuyết điểm và khắc phục nhược điểm, thực hiện tốt việc lãnh đạo tập thể của chi bộ, tổ đảng. Sinh hoạt của chi bộ bảo đảm được ba tính chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu.

Song cũng còn một số đảng bộ chưa coi việc phân công đảng viên nói trên là biện pháp thiết thực phấn đấu đạt tiêu chuẩn “bốn tốt”. Do đó, còn lúng túng trong việc phân công và quản lý đảng viên, trong việc cải tiến nội dung sinh hoạt đảng. Nhiều chi bộ chưa bố trí hợp lý lực lượng đảng viên trong hợp tác xã, nhiều đội sản xuất chưa có đảng viên trong ban chỉ huy đội hoặc chưa lập được tổ đảng. Nhiều đoàn viên thanh niên và xã viên tiên tiến có thành tích chưa được theo dõi, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng.

Để khắc phục tình trạng trên, chúng tôi đã nêu lên những kết quả thực tế của việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình ở nhiều nơi trong tỉnh, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên thấy rõ việc làm trên đã tạo điều kiện cho mình đi sâu vào sản xuất, đi sát quần chúng để lãnh đạo quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của Đảng ở nông thôn. Việc đảng viên bám sát đồng ruộng và chăm sóc những thửa ruộng mình phụ trách, không những nêu cao được vai trò tiên phong gương mẫu trong quần chúng, mà còn giúp cho mình nắm được tình hình sản xuất, đi sâu vào kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, nó còn giúp cho đảng viên tham gia ý kiến vào sự lãnh đạo của tổ đảng, chi bộ, *thực hiện tốt vấn đề lãnh đạo tập thể của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn*. Việc phân công phụ trách gia đình đã giúp cho đảng viên đi sát quần chúng,

hiểu rõ nguyện vọng và tâm tư của quần chúng, đảng viên và quần chúng thông cảm, gắn bó với nhau, thật sự giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trên cơ sở đó, đảng viên đi sâu giáo dục, động viên quần chúng sản xuất, chiến đấu, chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu giáo dục, bồi dưỡng những xã viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Qua những điển hình tốt trong tỉnh như Thượng Thụy, Bình Minh, Ngọc Hoà, Đông Lạc,... chúng tôi giúp các cấp uỷ và đảng viên khẳng định thêm một bước nữa là: làm tốt công tác này sẽ giúp cho đảng viên ở nông thôn có thêm những công tác cụ thể, thiết thực để phấn đấu trở thành đảng viên “bốn tốt” và giúp cấp uỷ có cơ sở thực tế để kiểm điểm, công nhận đảng viên “bốn tốt”. Làm tốt công tác này chính là nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường được sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, gắn chặt công tác củng cố và phát triển đảng với sản xuất, chiến đấu và công tác quần chúng của Đảng.

*Thứ hai*, cần làm cho đảng viên hiểu rõ hơn nữa yêu cầu của việc bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình để việc phân công đảng viên được thiết thực và cụ thể.

Do chưa nắm vững yêu cầu của việc phân công đảng viên nói trên, nhiều chi bộ đã phân công một cách máy móc, yêu cầu những đảng viên là giáo viên, y sĩ, người giữ trẻ,... cũng phải “bám sát đồng ruộng” như những đảng viên trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Có nơi chưa gắn chặt hai việc phân công phụ trách đồng ruộng và phụ trách các gia đình với nhau, khi lệch bên này, lúc nặng bên kia. Nhìn chung, việc phụ trách gia đình còn yếu hơn việc bám sát đồng ruộng. Có đồng chí hiểu bám sát đồng ruộng là bản thân mình tích cực lao động, nên chỉ biết làm việc thật hăng để lấy nhiều điểm, chưa biết thông qua lao động để rút kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất, để theo dõi, kiểm tra đồng chí và quần chúng trong sản xuất và chiến đấu. Do đó, nhiều đồng chí không phát huy được vai trò lãnh đạo và tính tiên phong của mình.

Kinh nghiệm của nhiều chi bộ trong thời gian vừa qua chứng tỏ rằng: muốn làm tốt công tác này, đảng viên không những phải nắm được tình hình thực tế, biết vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, biết áp dụng những hiểu biết khoa học kỹ thuật vào trong thực tế sản xuất và chiến đấu của quần chúng, mà còn phải *gương mẫu trong sản xuất và chiến đấu, đảng viên phải sản xuất với tinh thần chiến đấu, coi đồng ruộng là chiến trường chiến đấu hàng ngày của mình, coi quần chúng là đối tượng phục vụ thường xuyên của mình. Lời nói và việc làm của đảng viên phải có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy và chỉ đạo quần chúng hành động.* Đồng thời, phải biết rút ra những bài học cần thiết từ những việc làm thực tế của mình để hướng dẫn quần chúng làm tốt hơn. Mỗi đảng viên phải dành thì giờ ra đồng, vừa để tham gia lao động, vừa để lãnh đạo quần chúng sản xuất tốt.

Chúng tôi thấy, trong việc bám sát đồng ruộng, đảng viên phải trực tiếp lao động cùng với xã viên (nhiều hay ít tùy theo hoàn cảnh từng đồng chí) để vừa có kinh nghiệm thực tế đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, vừa lấy kết quả cụ thể thuyết phục quần chúng; qua lao động sản xuất của bản thân, đảng viên có trách nhiệm và điều kiện kiểm tra tinh thần, tình hình lao động của quần chúng, của đồng chí mình để giúp đỡ lẫn nhau thúc đẩy phong trào tiến nhanh.

Chúng tôi thấy vấn đề quan trọng là, qua việc bám sát đồng ruộng, mỗi đảng viên *phải nắm được tình hình đồng áng, phát hiện những mâu thuẫn trong quá trình sản xuất, rút ra được những bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng, về kỹ thuật, về quản lý hợp tác xã* để đóng góp, bổ sung cho chủ trương biện pháp công tác của địa phương. Có làm được việc này mới từng bước nâng cao được năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật của đảng viên, tạo ra cái vốn quý để giành thắng lợi lớn hơn trong các vụ sau và thiết thực bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ đông đảo, đáp ứng yêu cầu không ngừng phát triển sản xuất và củng cố hợp tác xã.

Việc phân công đảng viên phụ trách các gia đình cũng phải đạt được yêu cầu là giáo dục động viên mạnh mẽ quần chúng ở cơ sở mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu. Đồng chí nào phụ trách gia đình nào đều phải biết rõ tình hình sản xuất (trong đó gồm cả việc sản xuất trên đồng ruộng, giữ gìn trâu bò, nông cụ của hợp tác xã), tình hình lao động, biết tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và phải biết một cách sâu sắc, kịp thời.

Việc đảng viên phụ trách các gia đình phải dựa vào các tổ chức sản xuất và chiến đấu của quần chúng, dựa vào trình độ, hoàn cảnh, lứa tuổi của mỗi đồng chí mà có sự phân công hợp lý, chúng tôi chú trọng phân loại các gia đình, bồi dưỡng những phần tử tiên tiến trong quần chúng và thông qua họ để giúp đỡ những quần chúng chậm tiến. Việc phân công đảng viên phụ trách các gia đình *phải có trọng điểm, phải kết hợp chặt chẽ với việc bám sát đồng ruộng. Đồng thời, phải nắm chắc được các mặt tinh thần lao động, tình hình thu nhập đời sống, việc chấp hành chính sách và tâm tư nguyện vọng của quần chúng.* Chúng tôi thấy có làm được như vậy thì đảng viên mới thật sự gắn bó với quần chúng như cá với nước, mới giáo dục và vận động được mọi người nâng cao ý thức làm chủ tập thể, thực hiện tốt mọi mặt công tác ở nông thôn. Quốc-oai là một trong những huyện đã làm tốt việc phân công đảng viên, nhờ đó phong trào quần chúng ở đây đã tiến những bước vững chắc so với các huyện khác.

*Thứ ba, cần gắn việc phân công đảng viên với phong trào quần chúng và tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, nhất là huyện uỷ.*

Rõ ràng là việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình chính là để làm tốt công tác vận động quần chúng của chi bộ. Do đó, chúng tôi rất coi trọng giáo dục tư tưởng đảng viên đến quần chúng, làm cho mọi người thấy rõ lợi ích thiết thực của hai việc phân công nói trên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với quần chúng và làm cho quần chúng thông suốt tư tưởng, tích cực hưởng ứng và giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nghiên cứu, thảo luận mục đích, nội dung của hai việc phân công này. Những nơi làm như vậy thì việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng đều có tác dụng thúc đẩy phong trào quần chúng, lôi cuốn quần chúng hăng hái tham gia chăm sóc đồng ruộng cùng với đảng viên. Các chi bộ cần chú trọng kết hợp chặt chẽ hai việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình với các phong trào “ba sẵn sàng”, “dũng sĩ 5 tấn thắng Mỹ” của thanh niên, phong trào “ba đảm đang” của phụ nữ. Làm được như vậy không những phát huy được vai trò của từng cá nhân, mà còn phát huy được vai trò giáo dục, động viên của cả tập thể tổ chức quần chúng trong sản xuất và chiến đấu hàng ngày. Thực tế đã chứng tỏ điều đó, chi bộ nào trực tiếp lãnh đạo phong trào “dũng sĩ 5 tấn thắng Mỹ” của thanh niên thì ở đó phát huy được vai trò xung kích, tác dụng đầu tàu của thanh niên trên mặt trận sản xuất.

Kinh nghiệm ở Hà Tây đã chỉ rõ, muốn việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình được kết quả lớn nhất thì nhất thiết phải được toàn thể đảng viên tự giác thực hiện và được các đảng uỷ, chi uỷ chỉ đạo chặt chẽ cụ thể và liên tục. Nhưng muốn phát huy tác dụng của chi bộ hợp tác xã thì trước hết *phải tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ huyện*. Vừa qua các đồng chí bí thư huyện uỷ ThanhOai, Quốc Oai, Ứng Hoà, và ban thường vụ các huyện đã đi xuống cơ sở, giúp đỡ các chi bộ đẩy mạnh phong trào phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình đạt kết quả tốt. Tuy nhiên trong tỉnh chúng tôi cũng còn một số huyện uỷ chưa quan tâm đầy đủ đến việc này nên phong trào quần chúng ở đó chuyển biến rất chậm.

Trong vụ Đông-xuân này, chúng tôi đã bàn với các huyện uỷ phải tiếp tục phân công các cấp uỷ viên phụ trách cơ sở đi sát nắm vững tình hình các chi bộ, đảng bộ để có biện pháp giúp các đảng uỷ tăng cường chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình, giúp đỡ các đảng bộ cơ sở đưa loại chi bộ

kém, trung bình trở thành chi bộ "bốn tốt". Chúng tôi thấy sự quan tâm của huyện uỷ phải thể hiện ở chỗ biết *đi sâu vào những cơ sở yếu*, những xã có nhiều khó khăn và chỉ đạo chặt chẽ các khâu kỹ thuật theo từng thời kỳ của cây trồng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của huyện uỷ, có làm được như vậy mới đẩy được cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" ở bên dưới, đồng thời cũng là một cách thiết thực phấn đấu trở thành một huyện uỷ "bốn tốt".

Vừa qua nhiều đồng chí cấp uỷ viên ở Quốc Oai, Thanh Oai, Đan Phượng đã bám sát đồng ruộng, trực tiếp làm ruộng tăng sản lượng cùng với quần chúng, nên đã có tác dụng thúc đẩy cuộc vận động thi đua thâm canh lúa mùa. Vụ Đông-xuân 1966 – 1967, chúng tôi tiếp tục phát huy phương pháp chỉ đạo tại chỗ, bám sát hợp tác xã và hết sức coi trọng việc xây dựng, chỉ đạo điển hình, nhân điển hình, chỉ đạo phối hợp công tác giữa các ngành, các đoàn thể như tuyên giáo, tổ chức, thanh niên, phụ nữ, nông nghiệp để giúp cấp uỷ kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và động viên thi đua liên tục.

\*

\*\*

Hiện nay toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chúng tôi đang thi đua sôi nổi thực hiện kế hoạch Nhà nước hai năm 1967-1968, trước mắt là vụ Đông-xuân 1966 – 1967. Một trong những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trên là chúng tôi ra sức khắc phục những nhược điểm và khuyết điểm đã nêu ở trên, chú trọng nâng cao chất lượng việc phân công đảng viên bám sát đồng ruộng và phụ trách các gia đình, làm cho hai việc phân công trên phát huy được tác dụng thiết thực của nó trong sản xuất và chiến đấu, đồng thời lấy việc trên để đẩy mạnh công tác củng cố và phát triển tổ chức đảng ở các đảng bộ cơ sở.